

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้นโดยการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลชะมายรวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาบูรณาการร่วมในพื้นที่ โดยจัดทำเป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรมแยกรายละเอียดและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้แนวทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมายมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานซึ่งทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลชะมาย

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของเทศบาลตำบลชะมายกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอนายกเทศมนตรีตำบลชะมายเพื่อประกาศใช้โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
๔. สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น